



# ข่าวสาร เกษตรพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 95 ภาคการศึกษา 2/2557 ประจำวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

## ❖ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Excel เพื่องานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ”

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Excel เพื่องานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เพื่อให้ นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะทางวิชาการ/ตามอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม กอ.302 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้เชิญ อาจารย์บัญชา ศรีสมบัติ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม Excel เพื่อจัดการข้อมูลทางสถิติให้แก่ นักศึกษาภายในสาขา



## ❖ โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด “โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม” ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมจิตอาสา คือ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สบู่ใสกลีเซอรินผสมสมุนไพรท้องถิ่น” และ ทำความสะอาดบริเวณรอบศูนย์เรียนรู้ฯ นอกจากนี้ได้ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยพัฒนาความคิดและค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตให้แก่ นักศึกษา



**ปรัชญา :** เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      **ค่านิยมร่วม :** คิดบวก ผนวกใจ      **อัตลักษณ์บัณฑิต :** บัณฑิตจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ สู้งาน  
**วิสัยทัศน์ :** เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคน สร้างงาน บนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ผ่านกระบวนการวิจัย ผสานองค์ความรู้ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนบนฐานการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน



## แจ้งคณาจารย์ทุกท่านทราบ

### ❖ กำหนดการส่งแบบสัมภาษณ์ กยศ.

ตามที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2558 ประเภทผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว และได้นำเอกสารส่งคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงินฯ ในวันที่ 2 - 14 พฤษภาคม 2558 และส่งแบบสัมภาษณ์ กลับคืนได้ที่คุณนิรุทธิ์ ทาอ่อน ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

### ❖ ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเทศเวียดนาม

แจ้งคณาจารย์ทุกสาขาวิชาผู้รับผิดชอบในการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.302 ก่อนเดินทางจริงในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นี้

### ❖ กำหนดการส่งผลการเรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กำหนดให้คณาจารย์ผู้สอนประจำวิชาส่งผลการสอบของนักศึกษาภาคปกติผ่านระบบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 55 รหัส 56 และ รหัส 57) ให้แก่กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นั้น เพื่อให้การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาของคุณฯ มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านส่งผลการเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2557 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาเกรดของนักศึกษา ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.302 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

### ❖ เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตร

ขอเชิญคณาจารย์ประจำสาขา วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และ วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม กอ.302 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยได้เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ คือ รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก ผศ.ดร.ประมวล ศรีกาหลง และ ผศ.ดร.รวี ดิยะบุญชัย แนะนำการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด พร้อมทั้งเชิญ ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ด้วย เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอีกทั้งได้เสียงสะท้อนจากศิษย์เก่าในการปรับตัวอย่างไรให้ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป



#### ➤ อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

: บัณฑิตจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ ใฝ่รู้ สู้งาน

#### ➤ เอกลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

: อนุรักษ์ ส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหาร